

**BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2888** /TCT-CNTT
V/v phản hồi công văn số 1332/CT-
TTHT của Cục Thuế tỉnh Hoà Bình

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hoà Bình

Ngày 27/7/2012, Tổng cục nhận được công văn số 1332/CT-TTHT ngày 25/7/2012 của Cục Thuế tỉnh Hoà Bình về việc đề nghị giải đáp vướng mắc trong quá trình hỗ trợ doanh nghiệp khai thuế điện tử. Theo đó, Cục Thuế tỉnh Hoà Bình kiến nghị Tổng cục nâng cấp phần mềm Hỗ trợ kê khai và hệ thống khai thuế qua mạng nhằm hỗ trợ người nộp thuế kê khai một số mẫu biểu tờ khai mới ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính (gọi tắt là Thông tư 28) để doanh nghiệp có thể gửi được hồ sơ khai thuế theo hình thức khai thuế điện tử. Về vấn đề này, Tổng cục trả lời như sau:

- Đối với yêu cầu nâng cấp ứng dụng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kê khai thuế GTGT, TNDN, Tài nguyên đối với hoạt động sản xuất thủy điện theo mẫu biểu 01/TĐ-GTGT, 02/TĐ-TNDN, 03/TĐ-TAIN ban hành kèm theo Thông tư 28: Hiện nay, Tổng cục đã có kế hoạch nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai đáp ứng yêu cầu trên. Tuy nhiên, do việc triển khai đầu tư dự án ứng dụng CNTT phải thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục theo Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nên kế hoạch chuẩn bị đầu tư dự án bị kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ triển khai ứng dụng đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ.

- Đối với yêu cầu hỗ trợ kê khai bảng kê hợp đồng chuyên nhượng bất động sản kèm theo tờ khai 02/TNDN trong trường hợp một quý doanh nghiệp có nhiều hợp đồng chuyên nhượng và hỗ trợ kê khai tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/5/2003 giữa Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và môi trường: Tổng cục đang nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện mẫu biểu kê khai và hướng dẫn kê khai các tờ khai trên theo nguyên tắc thống nhất như các tờ khai trong Thông tư 28 để trình Bộ ban hành kèm theo Thông tư sửa đổi Thông tư 28 trước khi tiến hành nâng cấp ứng dụng.

Vì vậy, trong thời gian ứng dụng chưa được nâng cấp để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, đề nghị Cục Thuế tuyên truyền, vận động người nộp thuế tạm thời thực hiện kê khai tờ khai giấy đối với các mẫu biểu nêu trên.

Tổng cục thông báo để Cục Thuế được biết và hỗ trợ người nộp thuế./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ TVQT, CS, KK, TTHT;
- Lưu: VT, CNTT (2b).

**TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



Trương Thị Hải Đường

www.LuatVietnam.vn